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Borgarráð

Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um ósk Reykjavíkurborgar um aðgang 
að Facebook-síðum íbúasamtaka

Á fundi borgarráðs þann 9. september 2021 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins:

Hver er tilgangur Reykjavíkurborgar að óska eftir aðgangi að Facebook síðum 
íbúasamtaka hverfanna, sem eru frjáls félagasamtök og vettvangur íbúa til að ræða 
málefni hverfanna, án aðkomu og áhrifa borgarinnar.

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar skrifsstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi 
skrifstofu borgarstjórnar, dags. 10. september sl. 

Svar:
Samskiptateymi Reykjavíkurborgar hefur óskað eftir aðgangi að Facebook síðum 
íbúasamtaka hverfanna með það í huga að auka beint upplýsingastreymi og þjónustu við íbúa. 
Með beinum aðgangi hafa upplýsingafulltrúar möguleika á að deila upplýsingum frá 
Reykjavíkurborg um ýmis konar framkvæmdir, viðburði og annað sem sérstaklega varðar 
íbúa í hverju hverfi fyrir sig. Þá geta upplýsingafulltrúar einnig svarað fyrirspurnum sem upp 
koma og er beint til þeirra og komið ábendingum um það sem betur mætti fara til skila til 
réttra aðila innan borgarkerfisins.
Markmiðið með þessu fyrirkomulagi er ekki að upplýsingafulltrúar gerist virkir þátttakendur 
í umræðum á síðunum, heldur fyrst og fremst verið að opna á þessa samskiptaleið og þann 
möguleika að veita íbúum þjónustu á þessum vettvangi þegar við á. Reykjavíkurborg hefur 
um árabil verið með aðgang að síðum íbúasamtaka á Facebook og hefur það reynst vel. Í 
haust var svo farið skipulega yfir öll hverfi borgarinnar og óskað eftir aðgangi að þeim 
samtökum þar sem Reykjavíkurborg var ekki þegar með aðgang. Almennt var vel tekið í 
aðgangsbeiðni að hálfu forsvarsmanna. Í öllum tilfellum er að það að sjálfssögðu val 
forsvarsmanna að samþykkja eða hafna beiðni samskiptateymis.
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